



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง นโยบายการไม่รับและไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และนโยบายอธิตีกรมปศุสัตว์ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม การสร้างความตื่นตัวและความละเอียดต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกรูปแบบ และการให้บริการต่อเกษตรกรหรือประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของกรมปศุสัตว์ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ป้องกันการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการ

กรมปศุสัตว์ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับและไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกระดับ งดรับของขวัญและงดให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไม่ตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลอื่น ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรมปศุสัตว์ ทุกท่าน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ยินดีทำหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและประชาชน

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์